

เบสท์เวสเทิร์น เซ็นสัญญากับ ร่มโพธิ์ หรือพเพอร์ดี พัฒนารีสอร์ทริมทะเลภูเก็ต แบนด์ บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็กชัน



เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท นำโดย มร. ซีริล เซอร์วอนคา (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ประจำภูมิภาคเอเชีย ประกาศเซ็นสัญญากับ ร่มโพธิ์ หรือพเพอร์ดี จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE นำโดยนายเด่นดนัย หุตตะจุฑะ (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพัฒนารีสอร์ทริมทะเลในภูเก็ต “เดอะ ใต้เต็ล หาดราไวย์ เฟส 5 (The Title V Rawai Phuket)” ภายใต้แบรนด์ “บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็กชัน บาย เบสท์เวสเทิร์น (BW Premier Collection® by Best Western)” โดยจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2563

เดอะ ใต้เต็ล หาดราไวย์ เฟส 5 บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็กชัน บาย เบสท์เวสเทิร์น ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตเพียง 40 กม. และอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างๆ อาทิ หาดในหาน แหลมพรหมเทพ เกาะโหลน เกาะเส และเกาะราชา รีสอร์ทแบ่งออกเป็นอาคาร 5 ชั้น 2 อาคาร ประกอบด้วยห้องพัก 122 ห้อง ตกแต่งในสไตล์โมเดิร์น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นเงียบสงบและทัศนียภาพของท้องทะเลที่สวยงาม ผู้เข้าพักสามารถใช้เวลาพักผ่อนในรีสอร์ทได้อย่างเต็มที่ โดยใช้บริการห้องอาหารภายในรีสอร์ท เสิร์ฟอาหารไทยและนานาชาติ สระว่ายน้ำ บาร์ริมสระ ฟิตเนส และพื้นที่ผ่อนคลายสำหรับคุณหนูๆ

มร. รอน โพล ประธานกรรมการอาวุโส และประธานฝ่ายปฏิบัติการ เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเซ็นสัญญา เพื่อพัฒนา เดอะ ใต้เต็ล หาดราไวย์ เฟส 5 บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็กชัน บาย เบสท์เวสเทิร์น ซึ่งจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2563 โดยรีสอร์ทแห่งนี้จะมอบประสบการณ์การพักผ่อนด้วยมาตรฐานระดับสูง การบริการอย่างมืออาชีพของทีมงานเบสท์เวสเทิร์น และประสบการณ์อันน่าประทับใจ ให้กับผู้ที่เดินทางมายังหาดแห่งนี้ ”

มร. โอลิเวียร์ แบร์ริแวง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท กล่าวว่า “การเซ็นสัญญาพัฒนารีสอร์ทแห่งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในแผนการขยายธุรกิจในประเทศไทยของเบสท์เวสเทิร์น โดยเป็นรีสอร์ทภายใต้แบรนด์บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็กชัน บาย เบสท์เวสเทิร์น แห่งแรกในภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญของเอเชียและมีการเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เบสท์เวสเทิร์น มีกลยุทธ์การ

พัฒนาที่พักที่มอบความสะดวกสบายและบริการโดยมีมาตรฐานระดับโลก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ปัจจุบันได้เปิดให้บริการโรงแรมและรีสอร์ททั้งในระดับมิดสเกลและอัฟสเกล ซึ่ง เดอะ ใต้เต็ล หาดราไวย์ เฟส 5 บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสท์เวสเทิร์น จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของทะเลภูเก็ต นอกจากนี้ เรายังรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัท รมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และรอที่จะได้ให้บริการกับแขกผู้เข้าพักที่รีสอร์ทแห่งนี้”

เบสท์เวสเทิร์น มีกลยุทธ์ที่จะขยายธุรกิจในเมืองสำคัญต่างๆ ในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีโรงแรมที่เปิดให้บริการแล้วรวมทั้งสิ้น 9 แห่ง แบ่งเป็น 3 แห่งในภูเก็ต ได้แก่ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ปาทอง บีช (Best Western Patong Beach) โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ภูเก็ต โอเชียน รีสอร์ท (Best Western Phuket Ocean Resort) และ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพรีเมียร์ บางเทา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa) อีกทั้งโรงแรมที่เตรียมเปิดให้บริการจำนวนอย่างน้อย 15 แห่ง ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

บีดับบลิว พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสท์เวสเทิร์น เป็นแบรนด์โรงแรมแบบซอฟต์แวร์แบรนด์ ระดับอัฟสเกล ที่มีความโดดเด่น ผสมผสานการบริการที่มีมาตรฐานระดับโลกกับการมอบประสบการณ์การเข้าพักที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นได้อย่างลงตัว โดยมีที่ตั้งอยู่ในเมืองสำคัญทางด้านธุรกิจและท่องเที่ยวครอบคลุมทั่วโลก

###